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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร ์

ครั้งที่ 12/2566 
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒทิีม่าจากอาจารย์ประจำ  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒทิีม่าจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่าจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน กรรมการ 15 

                                                               รายวิชาทางปรีคลินิก    
9. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจหรือตดิราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 20 

   
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยในสว่นของคณะจะมีกิจกรรมดังนี ้

1) การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดจัดวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม30 

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และการซ้อมใหญ่ กำหนดจัดวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนยป์ระชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

2) งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิต กำหนดจัดวันที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวีวิช 
ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป 
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3) พิธบีัณฑิตมุฑิตาสถาบัน กำหนดจัดวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ลานหน้าอาคารพิเชฏฐ์ 

เหลืองทองคำ เวลา 06.00 น. 
มตทิี่ประชุม รบัทราบ 
 

1.2 รายงานการใช้จา่ยงบประมาณ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 5 

ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงิน 
รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประชุม https://kku.world/fay18 ดังนี ้

1. เงินทุนสำรองสะสมของคณะ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 76,307,709.88 บาท 
2. รายได้ของคณะ จำนวน 924,467.41 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566  10 

    มีรายได้ทั้งสิ้น 1,604,887.40 บาท 
    ทั้งนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมของเงินรายได้ที่ที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ถึงแหล่งทีม่า ดังน้ี 
    - เงินบริจาคทั่วไป ในเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 100,000 บาท เปน็เงินบริจาคโดยมี 

                 วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแอปพลิเคชัน 
              - เงินรายได้อ่ืนๆ ในเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 543,400 บาท มีรายละเอยีดตามเอกสาร 15 

      แนบท้ายการประชุม https://kku.world/44zo5 ซึ่งที่ประชุมขอให้ตรวจสอบในสว่นของ 
      เงินบริจาคของผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 
    - กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน   

                896,000 บาท เป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาต่างๆ                  
3. รายได้โรงพยาบาลสัตว์ 5,491,191.00 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม -  20 

              พฤศจิกายน 2566 มีรายได้ทั้งสิ้น 11,029,751.00 บาท 
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ของคณะ 45,902,709 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น  4,750,059.74 บาท  
    คิดเป็นร้อยละ 10.23 
5. งบประมาณที่ตั้งไว้ของ รพ.สัตว ์55,233,753 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 6,185,740 บาท  
   คิดเป็นร้อยละ 11.20  25 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

 1.3 เรื่องที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบโดยการเวียน 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบเดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม  พ.ศ. 2566  มีเรื่องด่วนที่ต้องเสนอที่ประชุมพิจารณาโดยการเวียน จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ดังนี ้30 

1) การขอเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I รายวิชา 715 544 Artificial insemination Technology 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ของนางสาวอารยา เหล่าสุวรรณ รหัสนักศึกษา 
613180039-5  โดยแก้ไขจากสัญลักษณ์ I เป็น B โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/g92bl  

https://kku.world/fay18
https://kku.world/44zo5
https://kku.world/g92bl
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2) การขอเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I รายวิชา 716 514 Zoonoses  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2566 ของนางสาวอารยา เหล่าสุวรรณ รหสันักศกึษา 613180039-5  โดยแกไ้ขจากสัญลักษณ ์I 
เป็น C+ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/s3k8f  

มตทิี่ประชุม รบัทราบ 
  5 

 1.4 แผนการดำเนนิงานของโรงพยาบาลสัตว์ ตามงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำป ี2567 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลสัตว์ ตามงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำป ี2567 โดยเป็นโครงการต่างๆ จำนวน 16 โครงการ รวมจำนวน
งบประมาณ 3,410,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/k1xoo  
  มตทิี่ประชุม รบัทราบ 10 

 
ะเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 
            2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที ่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566   

ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ15 

ประจำคณะ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/4hpw4  

ที่ประชุมให้แกไ้ขรายงานการประชุม ดังนี้ 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 32 เพิ่มข้อความ โดยอยู่ในแผนงานสนับสนุนการจัดการและการบรหิารมหาวิทยาลัย 

หมวดเงินอุดหนุนการดำเนินงานของอธิการบดี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 708,000 บาท  20 

ให้ย้ายข้อความจากวาระ 5.1 ในหน้า 9 ทั้งวาระ ต้ังแต่บรรทัดที่ 10-26 และวาระ 3.5 ในหน้า 5 ทั้งวาระ
ตั้งแต่บรรทัดที่ 15-19  ไปต่อท้ายวาระ 3.1 ในหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 21 เน่ืองจากเป็นเรื่องเดียวกัน 

หน้า 6 บรรทัดที่ 30 ให้แก้ไขข้อความ จาก เสนอให้จัดอบรม เป็น เสนอให้คณะจัดเตรียมด้านบุคลากร
เพื่อสนับสนุนอาจารยผ์ู้ทำงานวิจยั 

หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความ จาก ตามความจำเป็นอีกครั้งหนึ่ง เป็น ตามความจำเป็นอีกครั้ง25 

หนึ่ง ก่อนเสนอคณะกรรมการประจำคณะ 
มติที่ประชุม เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมตามข้อมูลข้างต้นแล้ว ที่ประชุมจึงรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 30 

 3.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ในงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์
ในงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) เครื่องกรองน้ำดื่ม ของกลุ่มวชิาศัลยศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,890 บาท ได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 35 

https://kku.world/s3k8f
https://kku.world/k1xoo
https://kku.world/4hpw4
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2) เครื่องพิมพ์สี ของงานบริหารและธุรการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท ได้ดำเนินการตาม

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
3) เครื่องปรับอากาศ ของงานบริหารและธุรการ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคา 

44,000 บาท ซึ่งที่ประชุมขอให้ทบทวนในเรื่องราคา ยังไม่ได้ดำเนินการ 
  มตทิี่ประชุม รบัทราบ 5 

 
 3.2 การโอนงบประมาณเงนิสะสมของร้านค้าสวสัดิการ 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการโอนเงินสะสมของร้านค้าสวัสดิการ
ว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรอการสรุปงบดุลบัญชีงบประมาณจากร้านค้าสวัสดิการ ซึ่งจะสรุปบัญชี
ในรอบปีดำเนินการ 2566 ในเดือนมกราคม 2567  10 

  มตทิี่ประชุม รบัทราบ 
 

3.3 การปรับคา่ธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประธานได้สืบเนื่องเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร

บัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้แต่ละคณะทบทวนค่าธรรมเนียมการศึกษาทีเ่รียกเก็บในปัจจุบัน เนื่องจาก15 

ในหลายสาขาวิชา เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อนักศึกษา (Unit cost) แล้วพบว่าไม่คุ้มทุน โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเพดาน
ในการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ที่ร้อยละ 30 ของปัจจุบัน ทั้งนี ้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ไม่ได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษามากว่า 6 ปีแล้ว รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตคณะต้องเตรียม
งบประมาณในการบริหารงานตามพันธกิจที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การจ้างอาจารย์ เงินชดเชยหลังเกษียณอายุ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของคณะ จึงเป็นเหตุเป็นผลในการ20 

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ไดส้อบถามว่า ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้เสนอให้สำรวจ

การเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวทิยาลัยขอนแกน่เพื่อนำมาเปรยีบเทียบด้วย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ได้ข้อมูลจากคณะต่างๆ ดังนี ้
1. คณะเภสัชศาสตร์ มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 25 

- โครงการปกติ 18,000 บาทต่อภาคการศึกษา 
- โครงการพิเศษ 35,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
- โครงการพิเศษนานาชาติ 50,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
โดยคณะเภสัชศาสตร์ จะปรบัค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกหลักสูตรขึ้นร้อยละ 30  

2. คณะแพทยศาสตร์ มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาทต่อภาคการศึกษา จะปรับ 30 

เป็น 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา 
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไมไ่ด้รับข้อมูลการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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ทั้งนี้ เห็นว่าเปน็โอกาสอันดีของคณะทีม่หาวิทยาลัยมีนโยบายใหท้บทวนการการปรับอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา และเมื่อคำนวณ Unit cost เทยีบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได 
โดยในชั้นคลินิกมีอัตราค่าธรรมเนียม 60,000 – 70,000 บาท ก็น่าจะเทียบเคียงได ้ 

รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ให้ความเห็นไป
ในแนวทางเดียวกันว่า เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 5 

กับคณะสัตวแพทยศาสตร์สถาบันอื่น พบว่ามีอัตราค่าธรรมเนียมสูงกว่าอีกหลายสถาบัน และคณะยังไมม่ีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเปน็รูปธรรม จึงไม่เห็นด้วยทีจ่ะปรับค่าธรรมเนยีมการศกึษาใน
ขณะนี ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ให้ความเห็นว่าเห็นด้วยกับการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เนื่องจากในอนาคตคณะจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ไม่เห็นด้วยที่จะปรับเต็มตามเพดานร้อยละ 30 โดยควรปรับ10 

แค่ร้อยละ 10-15 เท่านั้น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน มีความเห็นเช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ 

และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า นอกจากการหารายได้เพิ่มแล้ว กระบวนการในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็มีความสำคัญ 
ไม่น้อยกว่ากัน และเสนอให้คณะมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้โดดเด่นแตกต่างจากสถาบันอื่น
อย่างชัดเจน 15 

ประธานจึงให้ที่ประชุมเสนออัตราการขึ้นค่าธรรมเนียมการศกึษาที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมได้อภิปราย
อย่างกว้างขวาง และสรปุไดว้่าอัตราที่เหมาะสมในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
จาก 35,000 บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็น 40,000 บาท โดยรองศาสตราจารย์
จารุวรรณ คำพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ขอสงวนสิทธิในการลงมต ิ20 

  
3.4 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร ์เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 ประธานให้รองคณบดฝี่ายวิชาการสืบเนื่อง เรื่องการแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ์

โดยคณะได้มีประกาศฉบับที่ 29/2565 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่เนื่องจากประกาศดังกล่าวจะเน้นการบังคับใช้สำหรับนักศกึษาในระดับชั้น25 

คลินิก ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการเข้าห้องเรียนบรรยายหรือการเข้าห้องสอบ และไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าสุภาพ
อย่างชัดเจน ฝ่ายวิชาการจึงร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่างประกาศอีกฉบับหนึ่ง เรื่อง การแต่งกาย
และทรงผมของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อใช้แทนประกาศดังกล่าว จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาร่างประกาศ 
ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/aiufy  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรใหเ้พิ่มรูปแบบตามโครงสร้างของประกาศ เช่น คำจำกัดความและ30 

การยกเลิกประกาศ กำหนดเวลาบังคับใช้ประกาศ การปรบัแก้ข้อความทีไ่ม่ชัดเจนหรือซ้ำซ้อน ลักษณะของเครื่องแบบ 
เช่น จำนวนกระดุม สีของด้ายที่ใช้ปักตัวอักษร  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/n6o96  
   มติที่ประชุม เห็นชอบ 

https://kku.world/aiufy
https://kku.world/n6o96
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 3.5 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว ์
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่อง การจัดทำร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เรื่อง การจัดตั้งร้านเวชภัณฑแ์ละผลิตภัณฑส์ำหรับสัตว ์ว่าได้ออกเป็นประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 42/2566) 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 5 

https://kku.world/jcbkf  
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

3.6 สรุปคำของบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 
 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคำขอ10 

งบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 โดยให้โรงพยาบาลสัตว์ได้มานำเสนอเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์
แต่ละประเภท โดยเรียงลำดับความจำเป็นสลับกับคณะ ซึ่งกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอให้รองคณบดฝี่าย
แผนและพัฒนานักศึกษากำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายแผนให้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ   
ในสว่นครุภัณฑ์เพือ่การเรียนการสอนในปีงบประมาณ 2568  และปีต่อๆ ไปน้ัน จะใช้ผลการพิจารณาจากคณะทำงาน
พิจารณาความสำคัญของการขอครภัุณฑ์ ที่มีหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานมีและตัวแทนจากทกุกลุม่15 

วิชารว่มกันเป็นคณะทำงาน เพือ่ให้การจัดการครุภัณฑ์การเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการและประโยชน์ของ
สว่นรวม และเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาต่อไป 

 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
3.7 การพิจารณาข้อกำหนดในการรับนักศึกษารอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 20 

 ประธานให้รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา สอบถามเกี่ยวกับการรับนักศึกษาในรอบ Portfolio 
ปีการศึกษา 2567 โดยเฉพาะในกลุ่มของบตุรเกษตรกร บุตรผู้ประกอบการวิชาชีพ บุตรผู้ให้การสนบัสนุนคณะ ว่ามี
หลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาอย่างไร เพราะจากตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกบางรายยังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 
ซึ่งรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาแจง้ว่า ในเรื่องคุณสมบัติ นักเรยีนที่เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่แล้ว จึงได้ส่งรายชื่อมาให้คณะกรรมการเพื่อสัมภาษณ์  ในส่วนที่นักเรียนบางรายที่ควรจะได้รับการคัดเลือก25 

แตไ่ม่ปรากฏรายช่ือนั้น เกิดจากสาเหตุที่นักเรียนเลือกส่ง Portfolio ให้กับหลายสถาบัน และมีแนวโน้มที่จะไม่มา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่ จึงต้องคัดเลือกผู้ที่มั่นใจวา่จะเข้าศึกษาแน่นอน ซึ่งจากข้อมูลในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
มีนักศึกษากลุ่มนี้สละสิทธิท์ุกป ี เป็นผลใหต้้องไปประกาศรับเพิ่มในรอบต่อไป จึงอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาที่
เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในภาพรวมได้  ซึ่งรองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา แจ้งว่าไม่เห็นด้วยที่จะดำเนินการคัดเลือก
โดยใช้เหตุผลตามที่แจ้ง เพราะไม่สามารถตอบคำถามนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองได้ว่าคณะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา30 

คัดเลือกอย่างไร และการรบันักศึกษาในส่วนผู้ให้การสนบัสนุนคณะ ต้องมีความชัดเจนว่าได้ให้การสนับสนุนอะไร 
อย่างไร เท่าไร เพื่อมิให้เกิดขอ้ครหา และการสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งคณะอยา่งแท้จริง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เคยได้หารือในประเด็นน้ีกับรองคณบดีฝ่าย
วิชาการแล้ว ว่าควรกำหนดคุณสมบัติของการรับเข้าในกลุ่มต่างๆ ให้ชัดเจน และในอีกประเด็นหนึ่งคือคุณภาพ

https://kku.world/jcbkf
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นักศึกษาที่มาจากบุตรเกษตรกร หรือบุตรผู้ประกอบวิชาชีพ จะมีประสิทธิผลทางการศึกษาต่ำกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษาในภาพรวม 

 ทั้งนี้ ประธานได้รับว่าจะนำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับหาแนวทางที่เหมาะสมในปีการศึกษา
ต่อไป 

 มติที่ประชุม รบัทราบ 5 

 
3.8 ข้อตกลง OKRs และแผนงานสนับสนุนใหเ้กิดความสำเร็จ 
 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามถึงประเด็นข้อตกลง OKRs และแผนงานสนับสนุนให้

เกิดความสำเร็จตาม OKRs ที่ได้รับมาอย่างไร 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนถ่ายทอดข้อตกลงรวมถึง10 

แผนปฏิบัติการไปยังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการ
กำกับติดตามผ่านคณะกรรมการในชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามรอบระยะเวลา เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น 

 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการตาม OKRs ในข้อ 2 
จำนวนงบประมาณด้านการวจิัย จำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งประธานแจ้งว่าถอืเป็นความท้าทายของคณะ ทั้งนี้ ในเบื้องตน้
ประธานและผู้บริหารคณะสามารถหางบประมาณในส่วนนีไ้ด้แล้ว จำนวน 2.5 ล้านบาท 15 

 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

3.9 การจัดการทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามถึงข้อมูลการจัดการทุนการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 

ซึ่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์ ได้ฝากให้นำเสนอ20 

ข้อมูลว่า จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
3.10 การปรับโครงสร้างการบริหารวชิาการ 
 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างการบริหาร25 

วิชาการ ซึ่งประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเบื้องต้นจะประชุมการปรับโครงสร้างสาขาวิชาร่วมกับ 4 สาขาวิชา 
คือ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา สัตวแพทย์สาธารณสุข และเภสัชวิทยาและพิษวิทยาก่อน ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 
โดยให้หัวหน้าสาขาวิชาท่านเดิมนำเสนอข้อมูลที่ได้จัดทำไว้ และจะประชุมกับกลุ่มวิชาที่เหลือเพื่อหาแนวทางและ
ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 30 
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3.11 แนวทางการสื่อสารกับบุคลากรของคณะ 
 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามถึงแนวทางการสื่อสารกับบุคลากรของคณะว่ามี

แนวทางอย่างไร ซึ่งประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร
ดิจิทัล ในการจดัทำแผนการสือ่สารของคณะแล้ว 

 มติที่ประชุม รบัทราบ 5 

 
3.12 แผนงานเพื่อช่วยการจัดการทุนวิจยัและการสนบัสนนุการตีพมิพ์ และ 
3.13 กำหนดการรับทุนวิจยัคณะ ปีงบประมาณ 2567 
 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามประเด็นเกี่ยวกับแผนงานเพื่อช่วยการจัดการทุนวิจัย

และการสนับสนุนการตีพิมพ์ และกำหนดการรับทุนวิจัยคณะ ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งประธานได้ช้ีแจงว่า รองคณบดี10 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จะประชุมเรื่องดังกล่าวในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
3.15 ความคืบหน้าในการจดัตั้งสถานีฟารม์ฝึกนักศึกษา 
 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามประเด็นความคืบหน้าในการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 15 

ซึ่งประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานี
ฟาร์มฝึกนักศกึษาเรียบร้อยแล้ว และได้มกีารหารือกับอาจารย์ในกลุ่มสัตว์ปีกบางส่วน โดยจะมีการ Site Visit เยี่ยมชม
สถานที่ที่จะเลอืกทำสถานีฟาร์มฯ เพื่อดูพื้นที่จริงว่ามีความเหมาะสมที่จะทำสถานีฟาร์มฯ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หาก
มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่าการต้ังคณะกรรมการควรใหค้รบทุกชนิดสัตว์ เพื่อให้ได้20 

ข้อมูลที่รอบด้าน และเสนอให้คณะจัดทำแผนในการจัดสถานีฟาร์มและแผนธุรกิจด้วย ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนานักศึกษาแจ้งว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการในช่วงเดือนมกราคม 2567 

 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
3.16 แผนการดำเนนิการด้านอัตรากำลัง 25 

 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินการด้านอัตรากำลัง โดยรอง
คณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า จะดำเนินการประชุมในเดือนมกราคม 2567  

 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
3.17 การดำเนินการร้านคา้สวัสดิการ 30 

 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพาได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการร้านค้าสวัสดิการ 
โดยผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ได้มีประกาศจัดตั้งร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
สำหรับสัตว์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการโอนงบประมาณเข้าบัญชีเงินรายได้ ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำงบดุลประจำปี  
ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการในคราวต่อไป จะมีวาระเกี่ยวกับการขอสนับสนุนงบประมาณ
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จากร้านค้าสวัสดิการ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เช่น กิจกรรมชื่นชมยินดีและขอบคุณบุคลากรของคณะ 
กิจกรรมวันสถาปนาคณะ กจิกรรมวันเกษียณอายุราชการ เปน็ต้น  ซึ่งเมื่อโอนงบประมาณเข้าบญัชีเงินรายได้คณะแล้ว 
จะไม่สามารถเบิกงบประมาณดังกล่าวมาสนับสนุนได้อีก 

 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 5 

3.18 การจัดกจิกรรมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพาได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์ว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษาควรมีปฏิทินในการทำกิจกรรมและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพาะกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาตอ้งมีส่วนร่วม เมื่อสโมสรนักศกึษาชุดใหม่มาบริหารงาน ก็จะได้ทราบว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่
จะต้องดำเนินการ 10 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรญั จันทร์ลุน ได้แลกเปลี่ยนความเห็นว่า ได้ทราบข้อมูลจากมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
ที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 นำเสนอข้อมูลปัญหาพิเศษในการประชุมวิชาการ และให้นักศกึษาช้ันปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟงั    
โดยถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้ หากสามารถนำมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได ้ ก็จะเป็นการดี เช่น กิจกรรม
มุทิตาสถาบันควรให้รุ่นน้องมาแสดงมุทิตาแก่บัณฑิต เพือ่สร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่นักศึกษาและบัณฑิตของคณะ 

 รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาให้ความเห็นว่า การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษาใน15 

ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องโรคระบาด  และในบางกิจกรรมต้องมีใบยินยอมการเข้า
ร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครองด้วย  

 รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ให้ความเห็นว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศเป็น
แบบออนไลน ์ จึงไม่มีความเป็น Unity และเสนอใหก้ารจัดปัจฉิมนเิทศในปีการศึกษานี้เป็นแบบออนไซต์ ซึ่งรองคณบดี
ฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า ในช่วงดังกล่าวจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้น 2 กิจกรรมตอ่เนื่องกัน ได้แก่ การนำเสนอ 20 

สหกิจศึกษาและพิธีปัจฉิมนิเทศ ทั้งนี้ หากสามารถนำเสนอสหกิจศึกษาแบบออนไซต์ได ้นักศึกษาก็จะมาร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ
ได้เช่นกัน และโดยส่วนตัวก็ต้องการให้มีการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศแบบออนไซต์อยู่แล้ว โดยจะขอหารือกับรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการต่อไป 

 มติที่ประชุม รบัทราบ  
 25 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
  ประธานใหร้องคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่าคณะมีแนวคดิที่จะเปิดรายวชิาศึกษา
ทั่วไป ในรายวิชา VM 081106 การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทาง MBA (Preparation for MBA journey) จำนวน 6 
หน่วยกิต (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 9 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับเค้าโครงตัวอย่างมาจาก30 

วิทยาลัยบณัฑติศึกษาการจัดการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสรา้งและพัฒนาทกัษะความพร้อมในการเป็นนกัธุรกิจในอนาคต 
ซึ่งตามโครงสร้างของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ 30 หน่วยกติและสามารถ
ขอเปิดเพิ่มเติมอีกในภายหลัง  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม ดังนี ้
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1) แผนการศึกษาในระดับปริญญาตรี https://kku.world/jijja  
2) รายละเอียดรายวิชา VM 081106 https://kku.world/wgv10  
3) รายละเอียดรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับ VET-MBA https://kku.world/syqao  

  ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอ ดังนี ้
1) ตัดรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามแผนการศกึษาในภาคปลาย ชัน้ปีที ่1 คือ GE 151144 พหุวฒันธรรม 5 

Multiculturalism 3(3-0-6) และ GE 151162 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
Citizenship in Democratic Society 3(3-0-6)  

2) เพิ่มรายวิชา VM 081106 เปน็วิชาศึกษาทั่วไป  โดยแบ่งเปน็ 2 รายวิชา รายวิชาละ 3 หน่วยกิต 
      คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับสัตวแพทย์นักบริหาร 1 และ การเตรียมความพร้อมสำหรับ 
      สัตวแพทย์นักบริหาร 2  ทั้งนี้ อาจจะแนะนำให้นักศึกษาที่ประสงค์ที่จะเรียนในหลักสูตร 2   10 

                ปริญญาได้เลือกเรียนในรายวิชานีด้้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 4.2 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทนุส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาวิชาการ (เพิ่มเตมิ) 15 

  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุม 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 4.3 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
บุคลากรจากงบประมาณเงนิรายไดค้ณะ 20 

  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุม 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 4.4 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเขา้พักอาศัย ที่พักอาศัย ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ ์
เหลืองทองคำ 25 

  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยที่พักอาศัย 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดที่พักอาศัย คณะสัตวแพทยศาสตร์แล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดร่างประกาศ 
ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/w6cd0  
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรตัดประเด็นคุณสมบัติของผู้เข้าพักอาศัย ในข้อ 4.3 นักวิจัยร่วม 30 

นักศึกษาฝึกงานต่างสถาบนัออก  และปรับขอ้ความในข้อ 4.4 จาก บุคคลอื่นที่คณะเห็นสมควรสนับสนนุให้เข้าพักอาศยั 
เป็น บคุคลอื่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันที่คณะเห็นสมควรสนับสนนุให้เข้าพักอาศยั นอกจากนั้น  
 

https://kku.world/jijja
https://kku.world/wgv10
https://kku.world/syqao
https://kku.world/w6cd0
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เห็นควรให้ข้อความเกี่ยวกับการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดความเสียหายจากการพักอาศัย โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ยการประชุม https://kku.world/mpb17  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
 4.5 ขออนุมัตงิบประมาณในการจัดทำเสื้อพื้นเมืองของบุคลากรคณะ 5 

  ประธานใหผู้้อำนวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณา เรื่องการขออนุมัตงิบประมาณ
ในการจัดทำเสื้อพื้นเมืองของบุคลากรคณะ ตามโครงการสัตวแพทย์ร่วมใจ รกัษ์ภูมิปญัญา สืบสานคุณค่าแต่งกายผ้าไทย 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์ผ้าไทย 
โดยจะดำเนินการตัดเสื้อผ้าพื้นเมืองให้แกบุ่คลากรจำนวน 203 คน คนละ 2 ตัว เปน็เงินทั้งสิ้น 203,000 บาท และ
อาจจะกำหนดให้บุคลากรใส่เสื้อผ้าพ้ืนเมืองในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ โดยมีรายละเอียดโครงการและเอกสารเสนอ10 

ราคาตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/f8fwd  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่างบประมาณที่จะจัดซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองให้บุคลากร คนละ 2 ตัว น้ันสูง
เกินไป จึงเห็นควรให้จัดซื้อคนละ 1 ตัว ตัวละไม่เกิน 500 บาท วงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 101,500 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 15 

 วาระ 4.6 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน  
  ประธานใหผู้้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาในการขออนุมตัิงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ จำนวนงบประมาณ
ทั้งสิ้น 532,000 บาท ได้แก ่

1) โปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละประมาณ 60,000 บาท เพื่อใช้ทดแทน20 

โปรเจคเตอร์แบบเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน ในห้อง 1205, 1206, 3104 ห้องประชุม
พยัคฆาและหอ้งประชุมคชสาร งบประมาณรวม 300,000 บาท 

2) ชุดไมโครโฟนห้องประชุมทดแทนห้องประชุมพยัคฆา  จำนวน 1 ชุด (12 ตัว) งบประมาณ 
100,00 บาท 

3) ชุดไมโครโฟนห้องประชุมทดแทนห้องประชุมคชสาร  จำนวน 1 ชุด (12 ตัว) งบประมาณ 100,00 บาท 25 

4) ลำโพงล้อลาก จำนวน 4 ตู้ ตูล้ะ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท 
ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตเรื่องการใช้ห้องประชุมคชสาร ว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้หรือไม่ และให้

ตรวจสอบว่าหอ้งประชุมที่ใชใ้นปัจจุบัน คอื ห้องประชุมพยคัฆา และห้องประชุมอาชาไนย เพียงพอสำหรับการประชุม
ต่างๆ ของคณะหรือไม่ หากพบว่ายังเพียงพอก็อาจจะยังไม่ต้องจัดซื้อ เพื่อประหยัดงบประมาณ โดยข้อเสนอของที่
ประชุมมีดังนี ้30 

1) ให้สำรวจจำนวนเครื่องโปรเจคเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ 
2) ย้ายชุดไมโครโฟนห้องประชุมห้องประชุมอาชาไนย ไปไว้ในห้องประชุมพยัคฆา 
3) จัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนไร้สายไว้ในห้องประชุมอาชาไนย 

https://kku.world/mpb17
https://kku.world/f8fwd
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มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมอบให้คณะกรรมการสารสนเทศพจิารณาเพื่อกำหนดคณุลักษณะ 

รวมถึงราคาที่เหมาะสม ให้คุ้มค่าต่อการใช้งาน และนำเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
 5.1 การขอขยายเวลาศึกษาต่อและขอขยายระยะเวลาการรับทุนจากกองทุนสง่เสริมการผลิตบัณฑติ5 

และพัฒนาวิชาการ 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอขยายเวลา
ศึกษาต่อและขอขยายเวลาการรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ ของนายสัตวแพทย์ศิวายุ 
รัตนกนกชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.2 
ภาคปกติ (นานาชาติ) รหัสนักศึกษา 607180005-3 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา 10 

เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการเขียนงานวิจัยและทดลองทางห้องปฏิบัติการบางส่วน โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น 
32,500 บาท โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
 https://kku.world/2bun2  
   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 15 

 5.2 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ภาระหนา้ที่ของหัวหนา้สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร์ เรื่อง ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  โดยได้มีการประชุมระหว่าง คณบดี รอง
คณบดีที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ไดร้่วมกันกำหนด
หน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  20 

https://kku.world/w6emi ดังนี ้
1) กำกับ ดแูล การดำเนินงานของหลักสูตร การประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร  
2) เสนอแนวทางและแผนพฒันาคณาจารย์และหลักสูตรของสาขาวิชาให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์ 

              ของสังคม  
3) กำกับ ดแูล อัตรากำลังของสาขาวิชาให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นไปตาม มาตรฐานวิชาชีพ  25 

4) กำหนดวิธีการ กลไกการสือ่สารระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนา 
    สาขาวิชาและคณะ  
5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีค่ณบดีมอบหมาย 
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทรล์ุนเสนอว่าให้หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ลองศึกษา

ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่เทียบเคียงกับภาระหน้าที่ใน30 

ปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเสนอว่าฝ่ายบริหารควรจะหาฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าสาขาวิชาด้วย 
 
 

https://kku.world/2bun2
https://kku.world/w6emi
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ได้สอบถามว่า ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์

การเรียนการสอน จะอยู่ในขอ้ที่ 5 หรือไม่ ซึ่งรองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ให้ข้อมูลว่ายินดีที่จะดำเนินการ แต่
ขอให้อยู่ในรูปคณะกรรมการ โดยหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของคณะกรรมการก็ได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 5 

 5.3 ผลการประชุมภาคีคณบดีสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก  

ขอให้ประธานแจ้งผลการประชุมผลการการประชุมภาคีคณบดีสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่ามีประเด็นสำคัญเกีย่วกับแนวทางการรับนกัศึกษาทีส่ำเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาตรแีล้ว มาศึกษา
ต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งขณะนีก้ำลังพิจารณารายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนหน่วยกิต จำนวนรายวิชา10 

ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยอาจจะยกเว้นในรายวิชาพื้นฐานบางวิชา  ซึ่งในเบื้องต้นจะใช้ระยะเวลาศึกษาไม่
ต่ำกว่า 4 ปี ในอีกประเด็นหนึ่ง คือ หากนักศึกษาสัตวแพทย์สนใจจะศกึษาต่อในระดับปริญญาโท ก็เพิ่มรายวิชาด้าน
การวิจัยในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หากมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถมาขอสอบ Defense งานวิจัยได้ เมื่อผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาก็จะได้รบั
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วย  นอกจากนั้น ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสอบประเมินความรู้ความสามารถ15 

ขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ (NL)  การเตรียมสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะความชำนาญใน
การทำหัตถการก่อนจบไปเป็นสัตวแพทย์ (OSCE) เป็นต้น 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 5.4 โครงการควบคุมประชากรสุนัขในจังหวัดขอนแก่น 20 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพล ูได้สอบถามประธานว่า ในปีงบประมาณ 2567 คณะยัง
ได้รับงบประมาณในโครงการควบคุมประชากรสุนัขในจังหวัดขอนแก่นอีกหรือไม่ เพราะกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์มีการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการผ่าตัดทำหมันสุนัข ซึ่งน่าจะสามารถใช้งบประมาณดังกล่าวบูรณาการร่วมกันได้ ประธานได้
แจ้งที่ประชุมทราบว่า งบประมาณที่ได้รับเป็นของปีงบประมาณ 2566 แต่ยังดำเนินการอยู่ เนื่องจากเป็นการกันเงิน
เหลื่อมปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการทำหมันสุนัขให้กับชุมชนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย25 

ตามที่ชุมชน เทศบาลหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอความอนุเคราะห ์ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่วนมาก
เป็นกรณีเร่งด่วน ในบางกรณี ต้องนำสุนัขไปฝากไว้ที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน จึงต้องดูแลค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหาร
ของสุนัขจนกว่าจะตาย  

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทรล์ุน ให้ความเห็นว่าการได้งบประมาณในการให้บริการชุมชนกส็ามารถ
จัดทำตารางกิจกรรมการให้บรกิารให้ชัดเจนได ้ โดยอาจทำเป็นความร่วมมือกับชุมชน แล้วแจ้งไปยังบคุลากรที่เกี่ยวข้อง30 

เพื่อดำเนินการ จึงไม่เห็นด้วยที่จะทำโครงการในลักษณะเร่งด่วนทั้งหมด 
                      รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ให้ความเห็นว่า ควรจัดสรรงบประมาณให้กบัโรงพยาบาลสัตว์
หรือกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์จะเหมาะสมกว่า เนื่องจากมีความรู้ความชำนาญในด้านน้ี รวมถึงการประสิทธิภาพในการ
ติดตามดูแลหลังจากการผ่าตัดด้วย  
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                     ทั้งนี้ ประธานได้รับว่าจะหาแนวทางในการบูรณาการโครงการดังกล่าวเข้ากับการเรียนการสอน 
โดยจะสื่อสารให้ทราบเป็นระยะ 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
  
 5.5 ปัญหาภายในคอกสัตว ์5 

  ประธานให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาปัญหาในคอกสัตว์ ไม่ว่าจะ
เป็นคอกโคหรอืคอกแพะ ซึ่งจากการที่ไปสอนในรายวิชาคลินิกปฏิบัติ พบว่าปัญหาที่สำคญัคือสุขภาพของสัตว์เลี้ยง 
โดยเฉพาะโคนม มีจำนวน 10  ตัว ตายไปแล้ว 6 ตัว เพราะว่าขาดสารอาหาร ไม่ได้เกิดจากโรคหรือเหตุอ่ืนๆ ที่ป้องกัน
ได้ยาก  และเท่าที่ประเมินในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 เดือน พบว่าปัญหาเกิดจาก 

1) ปัญหาเกิดจากคนเลี้ยงสัตว ์ ไม่มีความพร้อม ความใสใ่จในการปฏิบัติงาน บางครั้งมีอาการเมา10 

สุรามาปฏิบัติงาน 
2) ปัญหาขาดการกำกับติดตาม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน รวมถึงขาดคน

กำกับดูแลการให้อาหารสัตว์ การเก็บรักษาอาหารสัตว์ รวมถึงมีบางส่วนหมดอายดุ้วย  
จึงเสนอให้คณะตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลคอกสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานได้เสริมว่า 

จากข้อมูลที่ไดร้ับเป็นไปตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรญั จนัทรล์ุน เสนอ  และเพื่อให้การแกไ้ขปญัหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็น15 

ระบบ จึงทาบทามผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เป็นประธานคณะกรรมการ และให้หาทีมงานเพื่อตั้งเป็น
คณะทำงานต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ขอให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ ไมต่้องมาช่วยปฏิบัติการสนาม 
เพื่อจะได้มีเวลาดูแลสัตว์อย่างเต็มที่  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 20 

 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
    กรรมการและเลขานุการ 25 
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